

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình; việc quy định mức học

phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2021 - 2022; việc không tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày

30/7/2018 của HĐND tỉnh về việc nhất trí chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình (khu A); báo cáo công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp

thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung, kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đồng chí yêu cầu các ban HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn

trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp; giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo tài liệu và các điều kiện, trong đó có công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kỳ họp diễn ra an toàn, hiệu quả, thành công.

CÔNG VĂN SỐ 38/BCĐ-SYT...

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện Công điện số 914/CD-TTg ngày 6/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5389/BYT-MT ngày 7/7/2021, Công văn số 5015/BYT-MT ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế về việc khai báo y tế, cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch, cần có tình hình dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố, nhất là một số tỉnh phía Nam rất phức tạp, số ca mắc cao, nguy cơ dịch tiếp tục xâm nhập vào tỉnh là rất lớn. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Đối với tất cả những người vào tỉnh Thái Bình đều phải khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch (nếu có) và chính quyền hoặc cơ quan y tế địa phương nơi cư trú, lưu trú; khai báo trung thực, đầy đủ, kịp thời và chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo. Việc phân loại, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, quản lý, cách ly các đối tượng nguy cơ theo hướng dẫn tại: Công văn số 932/SYT-NVY ngày 1/6/2021 của Sở Y tế về việc kiểm soát người ra, vào tỉnh Thái Bình trong phòng, chống dịch Covid-19; Hướng dẫn số 590/HDLN ngày 1/6/2021 của liên ngành Công Thương - Y tế - Giao thông Vận tải và các quy định khác hiện hành của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế.

2. UBND huyện, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị chức năng, Tổ Covid cộng đồng, Tổ tự quản tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện người từ tỉnh ngoài nhất là từ các ổ dịch phong tỏa, các vùng dịch về địa phương để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng dịch, quản lý, cách ly phù hợp theo quy định; chủ động phương án phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ".

3. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải: Tiếp tục chỉ đạo siết chặt quản lý người vào tỉnh qua các chốt, ghi đầy đủ nhật ký hành trình và thông tin hành khách trên xe... Phối hợp triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2856/UBND-CTXĐGT ngày 9/7/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía Nam.

4. Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các khu/cụm công nghiệp, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc khai báo y tế, chủ động làm test nhanh Covid-19 đối với những tổ chức, cá nhân đi từ ngoài tỉnh đến doanh nghiệp liên hệ công tác và thường xuyên đánh giá, cập nhật bản đồ an toàn Covid-19 của cơ sở mình, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch.

5. Các cơ quan thông tin truyền thông trong tỉnh tăng cường hơn nữa hoạt động truyền thông về dịch Covid-19 cả về tần suất và thời gian để mọi người dân biết và đồng lòng, quyết tâm thực hiện công tác phòng, chống dịch.

6. Để đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 trong cộng đồng, Sở Y tế đề nghị các ngành, địa phương phối hợp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các đối tượng trọng điểm như sau:

a) Tất cả các địa phương tập trung rà soát, lập danh sách cụ thể, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ về địa phương từ các tỉnh, thành phố trong diện đang có dịch trong cộng đồng tính từ ngày 1/7/2021 đến nay gồm: Tất cả những người từ Thành phố Hồ Chí Minh, người từ các ổ dịch đang phong tỏa, các vùng dịch (màu vàng theo bản đồ cập nhật dịch hàng ngày). Trung tâm y tế các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm.

b) Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo, lập danh sách, bố trí lịch xét nghiệm cho lái xe khách đường dài, xe khách liên tỉnh, xe vận chuyển hàng hóa, nông sản thực phẩm có ra vào các vùng dịch (dự kiến 1.000 mẫu). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm.

c) Sở Công Thương phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức xét nghiệm xác xuất cho đối tượng nguy cơ tại một số chợ, siêu thị lớn (dự kiến 500 mẫu). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, cùng trung tâm y tế huyện, thành phố phối hợp tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm.

7. Ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp cùng các ngành, địa phương duy trì, tăng cường các hoạt động giám sát, truy vết, cách ly, xử lý; lấy mẫu xét nghiệm cho các ca bệnh/nghi bệnh Covid-19, các đối tượng nguy cơ và phân cụ thể theo các nhóm đối tượng, gửi mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm (chú ý các mẫu xét nghiệm sàng lọc thường kỳ ở cán bộ, bệnh nhân và người liên quan của các cơ sở y tế thì do các đơn vị tự tổ chức thực hiện); tập trung xử lý triệt để các ổ dịch đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tăng cường các hoạt động đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, các nhà thuốc trên toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện.

QUYẾT TÂM KHỐNG CHẾ...

(Tiếp theo trang 1)

dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Đông Minh tiến hành phong tỏa cụm dân cư xóm 7 (thôn Thanh Lâm), thành lập 3 chốt kiểm soát dịch, tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các điểm có nguy cơ; tổ chức truy vết các trường hợp F1, F2 có liên quan. Qua rà soát, đến sáng ngày 11/7 đã xác định được 36 trường hợp F1, 319 trường hợp F2, 445 trường hợp F3 có liên quan. Tất cả các trường hợp F1, F2 đều được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1. Đối với 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 hiện đã được đưa vào cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; các trường hợp F1 đưa vào khu cách ly tập trung của huyện; các trường hợp F2, F3 cách ly tại nhà và quản lý theo dõi giám sát.

Chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân khu vực phong tỏa

Qua kiểm tra tại khu vực phong tỏa thôn Thanh Lâm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và huyện Tiên Hải. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí yêu cầu lãnh đạo huyện Tiên Hải, xã Đông Minh trên cơ sở phong tỏa khu dân cư phải quản lý chặt chẽ theo quy định, ổn định tư tưởng của nhân dân, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần

thiết để bảo đảm cuộc sống, sinh hoạt cho người dân tại khu vực phong tỏa.

Tiếp tục truy vết xác định liên hệ để các trường hợp F1, F2 có liên quan

Trên cơ sở 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu huyện Tiên Hải phối hợp với ngành Y tế, ngành Công an tiếp tục truy vết xác định chính xác, triệt để các trường hợp F1, F2 có liên quan, các trường hợp nguy cơ ở trong doanh nghiệp, khu dân cư; tuyệt đối không để sót trường hợp F1 trong cộng đồng để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngành Y tế trên cơ sở xác định F1, F2, F3, trường hợp có nguy cơ phải tổ chức lấy mẫu theo quy định, đánh giá tình hình, quyết tâm khống chế, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Thực hiện nghiêm việc rà soát di biến động dân cư

Sau khi ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá chính quyền địa phương còn một số hạn chế trong công tác quản lý di biến động dân cư và khai báo y tế. Vì vậy, đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải chỉ đạo các xã, thị trấn phải nắm chắc tình hình di biến động dân cư trên địa bàn; thường xuyên rà soát một số biến động dân cư



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung của huyện Tiên Hải.

ở cơ sở, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Liên quan đến 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua truy vết có các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan đến một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong doanh nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, huyện Tiên Hải tích cực kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp; yêu cầu các

doanh nghiệp xây dựng kịch bản cụ thể, chi tiết các phương án phòng, chống dịch, không bị động khi phát sinh tình huống dịch.

Tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly tập trung

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung của huyện Tiên Hải, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu khu cách ly tập trung của huyện thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo quy định, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly trong trường hợp có ca dương tính với SARS-CoV-2. Đối với các trường hợp F2 cách ly tại

gia đình, phải giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương thực hiện đúng quy trình cách ly, trong đó nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tuyên truyền lưu động để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho người dân, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch; phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch, góp phần kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh.

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.



Ảnh minh họa

Theo Quyết định, người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động; chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp,

trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động

đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Đối với trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ

em) và người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày; hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế: được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em; ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.

Đối với viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Là đạo diễn

nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghệ nghiệp hạng IV; làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi có đủ các điều kiện: có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

TÒ HOÀNG
(Sở Tư pháp)

233 số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản yêu cầu các nhà mạng vận hành tạm ngừng cung cấp dịch vụ 1 chiều và nhắn tin đến 233 số điện thoại quảng cáo, rao vặt, nhắn tin rác sai

quy định để xử lý vi phạm hành chính. Các nội dung quảng cáo phổ biến thường liên quan tới tuyển dụng lao động, đào tạo lái xe, hút bể phốt, lắp đặt internet, bán đất, cho vay tiền trả góp...

Chủ thuê bao của các số điện thoại vi phạm đã được thông báo phải đến làm việc với phòng văn hóa, thông tin các huyện, thành phố để được đối chiếu hành vi và nghe các quy định pháp luật liên quan. Sau 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nếu chủ thuê bao không chấp hành sẽ tiến hành ngừng cung cấp dịch vụ.

Thời gian tới, để lập lại trật tự văn minh đô thị, hạn chế tình trạng quấy rối người dân qua tin nhắn, cuộc gọi rác, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác và quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn.

TRỊNH CƯỜNG

TOÀN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu hút đầu tư, thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, trong đó ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, các dự án tạo ra nhiều giá trị gia tăng và đóng góp nhiều cho ngân sách; tập trung rà soát và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư trên địa bàn...

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao, đồng thời nâng cao chất lượng tin dụng chính sách trên địa bàn, thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, trên cơ sở do chỉ đạo Ngân hàng CSXH chủ động kết hợp với các tổ chức hội, đoàn thể triển khai các giải pháp để nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng; chủ động xây dựng, tổ chức và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đã xây dựng; tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đặc biệt là chính sách cho người sử dụng lao động được vay vốn với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc đối với người lao động hoặc trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ...